
    ๑ 

 

ระเบียบวาระการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพไร่หวาน  สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๒  

วันอังคาร  ที่ ๑๑ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโพไร่หวาน  

.................................................................. 
 

สวัสดีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาฯทุกท่าน วันนี้เป็นการ
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุม ขอเปิด
ประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑     เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  
 

ประธานสภาฯ   ไม่มี    
(ส.อบต.พรทิพย์  แจ่มจ ารัส) 
     

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒/๒๕๖๒  
ประธานสภาฯ    ตามท่ีได้มีการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม 
(ส.อบต.พรทิพย์  แจ่มจ ารัส)  ๒๕๖๒  นั้น   ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม   รายละเอียดตาม

เอกสารใน หน้า ๑ – ๕  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะแก้ไข ขอเชิญ 
 

ที่ประชุม   ไม่มี 
 

ประธานสภาฯ เมื่อท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว  จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมด้วย 
(ส.อบต.พรทิพย์  แจ่มจ ารัส)      สมาชิกสภาฯ ท่านใดรบัรองขอให้ ยกมือขึน้ 
 

มติที่ประชุม   รับรอง เป็นเอกฉันท์ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องท่ีเสนอใหม่  
 

๓.๑  เรื่องขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ประธานสภาฯ   ด้วยได้รับร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  จากผู้บริหาร          
(ส.อบต.พรทิพย์  แจ่มจ ารัส)    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร  

ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ อ้างถึง
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 



    ๒ 

 
(๑)  ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)ให้เทศบาล 

องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ถือปฏิบัติตาม
ข้อ ๑๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

(๒)  ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจ
ใช้ข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฉบับปัจจุบัน มาทบทวนและปรับใช้ในการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) โดยพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และยุทธศาสตร์ 
๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๘๐) โดยในระยะเริ่มแรกของการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ให้จัดท าประชาคมในระดับต าบลส าหรับองค์การบริหารส่วน
ต าบลและเทศบาล ระดับชุมชนเมืองส าหรับเทศบาลเมือง ระดับชุมชนนครส าหรับ
เทศบาลนคร ระดับจังหวัดส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด และส าหรับเมืองพัทยา
ให้ใช้รูปแบบของเทศบาลนคร ทั้งนี้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในโอกาสต่อไปการจัด
ประชุมประชาคมท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ใช้รูปแบบตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๒๔๗ ลงวันที่ ๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ประกอบกัน ทั้งนี้ให้ด าเนินการตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  

     ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล      ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหาร

 ท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติ  และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  
ต่อไป 

จึงขอให้สมาชิกสภาฯ พิจารณารายละเอียด ตามเอกสารร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) สมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปราย  ขอเชิญ 

 

สมาชิกอบต.หมู่ ๔  ซอยลาดโพธิ์ถนนที่ช ารุดเสียหายต้องการให้ท าถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกทับถนน 
(ส.อบต.ดนัย  ประเทศกล่อม) เก่าท่ีช ารุดเสียหายด้วย 
 

นายกฯอบต.   โครงการลาดยางแอสฟัลท์ติกซอยลาดโพธิ์ได้ของบไปที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้ว  
(สิบเอกวัลลภ  แจ่มจ ารัส) ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะเริ่มท าถนนตั้งแต่ปากทางเข้าซอยลาดโพธิ์ไปจนสุด  

เขตองค์การบริหารส่วนต าบลส ามะโรง ขอให้ทางกองช่าง ชี้แจง 
 

ผู้อ านวยการกองช่าง  ทางอ าเภอต้องการเอกสารการอนุญาตให้ท าในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
(นายวินัย  กู้นาม)  นาวุ้งและองค์การบริหารส่วนต าบลส ามะโรง  ทางเราได้ท าหนังสือเพ่ือขอให้ตอบกลับ 



    ๓ 

 
เกี่ยวกับการอนุญาตให้ท าในพ้ืนที่แล้ว ตอนนี้รอหนังสือจากตอบกลับจากองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาวุ้งและองค์การบริหารส่วนต าบลส ามะโรงอยู่ 

 

สมาชิกอบต.หมู่ ๔  หน้าที่ ๘๖ โครงการที่ ๕๘ โครงการติดตั้งกระจกโค้งตามทางแยก ซอย ๑๐ หมู่ที่ 
(ส.อบต.ดนัย  ประเทศกล่อม) ๔ บ้านเพรียง ขอให้ช่วยด าเนินการด้วย 
 

นายกฯอบต.   จะให้ทางกองช่างด าเนินการติดกระจกโค้งให้กับสมาชิกสภาตามท่ีได้เสนอ  
(สิบเอกวัลลภ  แจ่มจ ารัส) 
 

สมาชิกอบต.หมู่ ๔  หน้าที่ ๕๐  โครงการที่ ๑๔  โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด  หมู่ที่ ๔  บ้านเพรียง  
(ส.อบต.ดนัย  ประเทศกล่อม) ผมเห็นด้วยส าหรับการติดกล้องวงจรปิด เพราะพ้ืนที่ของเรามีประชาชนอาศัยอยู่ 

เป็นจ านวนมาก และป้องกันภัยที่อาจเกิดข้ึนได้โดยไม่รู้ตัว  แต่จะท าการติดกล้อง  
วงจรปิดไว้ตรงไหนบ้าง และจ านวนกล้องวงจรปิดที่จะติดตั้งเพียงพอหรือไม่  

 

เลขานุการสภาฯ   ให้ทางกองช่างไปส ารวจกับสมาชิกว่า ต้องการจะติดกล้องวงจรปิดไว้ตรงไหนบ้าง 
(พันจ่าโทธนัช  ศิริรัตน์)  เพ่ือที่จะได้สั่งซื้อกล้องวงจรปิดพอดีกับจ านวนที่ต้องการ    
 

สมาชิกอบต.หมู่ ๑  ขอให้ช่วยซ่อมแซมถนนทางลงซอยบ้านปลายนา ให้อยู่ในสภาพที่ดีด้วย  
(ส.อบต.ประสงค์  เจดีย์พราหมณ์) 
 

นายกฯอบต.   ทางการประปาส่วนภูมิภาคได้ท าการขุดฝังท่อน้ าประปาไว้ตรงบริเวณทางลงซอย  
(สิบเอกวัลลภ  แจ่มจ ารัส) บ้านปลายนา จะให้ทางกองช่างประสานไปที่การประปาให้มาด าเนินการท าถนน  
    ให้อยู่ในสภาพที่ดีเหมือนเดิม  
 

สมาชิกอบต.หมู่ ๔  มีความจ าเป็นอะไรถึงต้องมีการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  ของส านักปลัด 
(ส.อบต.ดนัย  ประเทศกล่อม) และขอทราบรายละเอียดในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กด้วย  
 

เลขานุการสภาฯ   เรามีความจ าเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงานในด้านต่างๆซึ่งมี  
(พันจ่าโทธนัช  ศิริรัตน์)  ความสะดวกมากกว่าคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ เช่น งานรัฐพิธี งานต้อนรับอปพร.ที่มา 
    ศึกษาดูงาน และการประชุมต่างๆ   
 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายอีกหรือไม่ ขอเชิญ          
(ส.อบต.พรทิพย์  แจ่มจ ารัส) 
  

ที่ประชุม   ไม่มี               
 

ประธานสภาฯ   เมื่อท่ีประชุมได้อภิปราย/ ไม่อภิปราย  จึงขอมติที่ประชุมด้วย  สมาชิกสภาฯท่านใด  
(ส.อบต.พรทิพย์  แจ่มจ ารัส)   เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๕)  ขอได้โปรดยก มือข้ึน 
 

ที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 



    ๔ 

 
๓.๒ เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบ 

          ประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
           - โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  ส านักปลัดฯ   

          - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ า ซอย ๑  
         (ซอยบ้านพี่ป๊อก) หมู่ที่ ๓ บ้านใหม่  กองช่าง 
รายละเอียดตามเอกสารหน้า ๗ – ๑๗  ดังนี้ 

   

ประธานสภาฯ    ตามที่ได้รับการเสนอญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ  
(ส.อบต.พรทิพย์  แจ่มจ ารัส) จากคณะผู้บริหาร  

     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๙ การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  ขอให้ที่ประชุมพิจารณา  รายละเอียดตามเอกสารหน้า 
๗ – ๑๗  สมาชิกสภาฯ ท่านใด มีความประสงค์จะอภิปรายหรือไม่  ขอเชิญ 
 

ที่ประชุม   ไม่มี               
 

ประธานสภาฯ   เมื่อท่ีประชุมได้อภิปราย / ไม่อภิปราย  จึงขอมติที่ประชุมด้วย  สมาชิกสภาฯ   
(ส.อบต.พรทิพย์  แจ่มจ ารัส)   ท่านใดเห็นชอบ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  
    งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ขอได้โปรดยกมือขึ้น  
 

ที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอ่ืน ๆ  
     

ประธานสภาฯ   ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอได้ 
(ส.อบต.พรทิพย์  แจ่มจ ารัส) 
 

สมาชิกอบต.หมู่ ๔  ขอให้ช่วยซ่อมแซมฝารางระบายน้ าที่ช ารุดเสียหาย  ซอยหลังวัดเพรียงด้วย 
(ส.อบต.ดนัย  ประเทศกล่อม) เนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากประชาชน 
 

ผู้อ านวยการกองช่าง  ได้ท าการเปลี่ยนฝารางระบายน้ าที่ช ารุดเสียหายไปบ้างแล้วในบางช่วง แต่สภาพ 
(นายวินัย  กู้นาม)   ฝารางระบายน้ าซอยหลังวัดเพรียงต้องท าการเปลี่ยนใหม่เกือบทั้งหมด ต้องใช้เงิน  
    งบประมาณท่ีมาก ขอแนะน าให้ท าโครงการท าฝารางระบายน้ า ซอยหลังวัดเพรียง  

ในปีงบประมาณใหม่ 
 

สมาชิกอบต.หมู่ ๔  วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตอนนี้ยังมีวัคซีนอยู่หรือไม่ 
(ส.อบต.ดนัย  ประเทศกล่อม) 



    ๕ 

 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วัคซีนยังมีอยู่ สมาชิกสามารถมารับวัคซีนได้ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล จะมี 
(นายอุดร   บัวทอง)  เจ้าหน้าที่คอยให้บริการ 
 

สมาชิกอบต.หมู่ ๔  การฉีดยุงทางองค์การบริหารส่วนต าบลจะท าการฉีดยุงเม่ือไร เนื่องจากตอนนี้ 
(ส.อบต.ดนัย  ประเทศกล่อม) มียุงจ านวนมาก จะน าพาเชื้อโรคไข้เลือดออกมาแพร่กระจายสู่คนได้ ขอให้ฉีด  
    ยุงด้วย  
 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน การฉีดยุงตอนนี้อยู่ในช่วงฝนตกไม่สามารถท่ีจะท าการฉีดยุงได้ ถ้าสภาพอากาศดีๆ  
(นายอุดร   บัวทอง)  จะท าการฉีดยุงให้กับประชาชนทุกหมู่บ้าน  
 

สมาชิกอบต.หมู่ ๑  เนื่องจากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากฝาท่อระบายน้ าช ารุดเสียหาย ขอให้ 
(ส.อบต.ประสงค์  เจดีย์พราหมณ์)ซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ า ซอย ๒ หมู่ที่ ๑  แยกไปหลังบ้านผู้ใหญ่ด้วย 
 

เลขานุการสภาฯ   ให้สมาชิกสภาไปเขียนค าร้องที่องค์การบริหารส่วนต าบล แล้วจะด าเนินการให้ 
(พันจ่าโทธนัช  ศิริรัตน์) 
    

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ขอเชิญ 
(ส.อบต.พรทิพย์  แจ่มจ ารัส) 
 

ที่ประชุม   ไม่มี 
 

ประธานสภาฯ                    เม่ือทีป่ระชุมไม่มีเรือ่งเสนอแล้ว   ดฉัินขอขอบคุณ สมาชิกสภาฯ   ผู้บริหาร  
(ส.อบต.พรทิพย์  แจ่มจ ารัส) และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน   ที่เสียสละเวลามาประชุมในวันนี้  
    ขอปิดประชุม ขอบคุณ  
 

ปิดประชุมเวลา   เวลา  ๑๐.๓๐ นาฬิกา 
 

 (ลงชื่อ)  พันจ่าโท                        ผู้จดรายงานการประชุม 
                         (ธนัช        ศิริรัตน์)  
      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพไร่หวาน  
 

     ..................................................................................................... 
..................................................................................................... 
..................................................................................................... 
 

     (ลงชื่อ)                                    ผู้รับรองรายงานการประชุม  
                            (นางพรทิพย์   แจ่มจ ารัส)  
               ประธานสภาองค์การบริหารสว่นต าบลโพไร่หวาน  
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลโพไร่หวาน 

วัน/เดือน/ปี ท่ีได้รับการตรวจรายงานการประชุม
...............................................................................
ความเห็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
............................................................................... 
(ลงช่ือ) 
          (นางอุไรรัตน์    มีสมบัติ) 
 (ลงช่ือ) 
          (นายประสงค์  เจดีย์พราหมณ์) 
(ลงช่ือ) 

         (นายรัชชานนท์  มูลสะอาด) 

 


